



NGÀNH TÀI CHÍNH

đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô



T rải qua 65 năm xây dựng và phát triển, ngành Tài chính Việt Nam không ngừng lớn mạnh, từng bước xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh và hiệu quả; luôn phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong chặng đường vẻ vang đó, ngành Tài chính nói chung và ngành tài chính Thủ đô nói riêng đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Góp phần vào sự phát triển của Thủ đô

Ra đời cùng với nền tài chính quốc gia, từ ngày thành lập đến nay, ngành Tài chính Hà Nội đã tham mưu đặc lực cho Thành phố khai thác hiệu quả mọi nguồn thu, bố trí chi tiêu hợp lý, đầu tư NSNN có trọng tâm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) của Thủ đô. Khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, đặc biệt kể từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, từ năm 1990 đến nay, ngân sách Thủ đô đã có nhiều chuyển biến đáng kể cả về thu, chi, cân đối và quản lý. Hoạt động chi NSNN được thực hiện theo Luật NSNN với hướng tích cực bố trí hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Những năm gần đây, công tác huy động các nguồn lực của ngành Tài chính nhằm đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển ngày càng lớn của Thủ đô đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thống kê cho thấy, sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, công tác xã hội hóa đầu tư trên nhiều lĩnh vực đã được đẩy mạnh với tổng nguồn vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tăng bình quân 28,3%. Ước tính trong giai đoạn 2006-2010, Hà Nội đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để hỗ trợ phát triển KT-XH ngoại thành. Đến nay, 100% xã tại khu vực ngoại thành đã có trạm y tế, 100% xã có điện và điện thoại. Cuối năm nay, toàn bộ số phòng học xuống cấp ở khu vực nông thôn ngoại thành sẽ được thay thế... Theo ông Hoàng Mạnh Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đạt được những kết quả tích cực về mặt KT-XH đó là nhờ một phần rất lớn từ sự chung tay, góp sức của ngành Tài chính.

Trong bối cảnh kinh tế cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đang từng bước hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, theo chỉ đạo của Chính phủ và ngành Tài chính,

hệ thống tài chính Thủ đô cũng đã có những đổi mới quan trọng, phù hợp với tình hình mới. Các đơn vị Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc, Dự trữ Nhà nước đều đã có những cải cách đột phá, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Thủ đô.

Trong nhiều năm qua, Cục Thuế TP.Hà Nội đã tổ chức thực hiện tốt Luật quản lý thuế, các biện pháp nhằm khai thác tốt nguồn thu, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều đề án cải cách hiện đại hoá công tác quản lý thuế trên địa bàn, liên tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN. Riêng trong năm 2009, trong bối cảnh suy giảm kinh tế và triển khai chính sách (miễn, giảm, giãn thuế để kích cầu đầu tư và tiêu dùng, bằng nhiều giải pháp tích cực, Cục Thuế TP.Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN (thực hiện 75.198 tỷ đồng, đạt 119% dự toán pháp lệnh, 118% dự toán Hội đồng Nhân dân, tăng 19% so với năm 2008). Trong 6 tháng đầu năm nay, dù bối cảnh kinh tế đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng chưa hết khó khăn, song số thu NSNN do ngành Thuế Hà Nội quản lý đạt 43.166 tỷ đồng, bằng 55,5% dự toán, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2009.

Chương trình cải cách thủ tục thuế do Cục Thuế TP.Hà Nội triển khai trong những năm gần đây đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Trong thời gian qua, ngành Thuế Hà Nội đã đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hoá ngành thuế với trọng tâm: Triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ mới vào công tác quản lý thuế, đặc biệt là trong việc triển khai các ứng dụng hỗ trợ DN từ khâu đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế đến việc kê khai, nộp thuế hàng tháng theo cơ chế tự khai, tự nộp. Năm 2010, Cục Thuế TP.Hà Nội phấn đấu triển khai thực hiện 3.000 DN kê khai qua mạng, tiếp tục hỗ trợ và giám sát việc kê khai của 682 DN đã nộp hồ

sơ qua mạng để chính các DN này hỗ trợ tuyên truyền tốt nhất cho các DN khác hiểu được lợi ích của việc kê khai qua mạng, từ đó tự nguyện tham gia thực hiện...

Trong khi đó, nhờ nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, Cục Hải quan TP.Hà Nội luôn là một trong những đơn vị có số thu cao trong toàn Ngành trong nhiều năm qua. Số thuế thu về cho NSNN tăng trung bình 28,11%/năm, phần lớn các năm đều thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2009 thu được 11.732,5 tỷ đồng đạt 128% chỉ tiêu kế hoạch. Giai đoạn 2005-2010, số thu ngân sách hằng năm Cục Hải quan TP.Hà Nội tăng trung bình 20%/năm và giai đoạn 2010-2015, đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách vượt 10% chỉ tiêu được giao hằng năm, trở thành nguồn thu quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu đầu tư phát triển ngày càng lớn của Thành phố.

Hệ thống KBNN Hà Nội cũng không ngừng cải tiến trong kiểm soát thu, chi nhằm quản lý, điều hành hiệu quả nguồn vốn ngân sách Thành phố. Theo thống kê, mỗi năm hệ thống KBNN đảm đương khối lượng thu gần 100.000 tỷ đồng, chi ngân sách khoảng 63.000 tỷ đồng, song vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản của Nhà nước. Cùng với việc triển khai thành công dự án phối hợp thu NSNN qua hệ thống ngân hàng, đơn vị cũng đã đáp ứng kịp thời tiến độ giải ngân vốn tại các dự án quan trọng của Thủ đô, nhất là với các công trình trọng điểm quốc gia và công trình phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trong khi đó, với chức năng dự trữ hàng thiết yếu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội nhiều năm qua cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất, nhập, dự trữ các mặt hàng chiến lược, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế qua từng thời kỳ.

“Dồn sức” cho Đại lễ

Thời gian diễn ra Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đến rất gần song Hà Nội đang “ngón ngang” công việc và thách thức về công tác tổ chức, cơ chế chính sách, nguồn vốn, hoàn thành các dự án trọng điểm, ổn định tình hình giá cả... nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và sự thành công của sự kiện đặc biệt quan trọng này. Hiện nay, các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang được tập trung thực hiện quyết liệt, trọng tâm là nhóm các công trình chào mừng Đại lễ. Do còn khá nhiều dự án trọng điểm cần phải GPMB nhanh để thi công đưa vào sử dụng trước ngày kỷ niệm Đại lễ, nên rất cần sự “chung tay, dồn sức” của nhiều ban ngành, trong đó ngành Tài chính đã, đang đóng vai trò quan trọng và tích cực. Chẳng hạn như dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc, do phải di dời nhiều nhà máy, công tác GPMB rất phức tạp, nên Sở Tài chính đã được giao chủ trì cùng các ngành hướng dẫn và thẩm định trực tiếp các phương án GPMB. Bên cạnh đó, việc xử lý một số vướng mắc về đơn giá bồi thường cây, hoa màu, xác định giá đất để tính bồi thường GPMB các dự án khác thuộc thẩm quyền cũng đã được Sở Tài chính giải quyết nhanh gọn, kịp thời. Sở Tài chính cũng thường xuyên phối hợp với Ban chỉ đạo GPMB Thành phố giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền của UBND cấp huyện về chính sách hỗ trợ và tái định cư khi GPMB các dự án.

Ngoài ra, để đảm bảo kế hoạch vốn đã giao được sử dụng có hiệu quả, cuối tháng 9, đầu tháng 10/2010, ngành Tài chính Thủ đô (gồm Sở Tài chính và KBNN Hà Nội) cùng phối hợp với các ban

ngành liên quan rà soát toàn bộ dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2010 và báo cáo với Thành phố, kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án đến thời điểm 30/9/2010 có giá trị giải ngân dưới 60% kế hoạch đã giao để điều chuyển cho các dự án thực hiện và giải ngân tốt theo hướng tập trung cho các dự án quan trọng, cấp bách phải hoàn thành trong năm 2010. Trước đó, thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, KBNN Thành phố đã thực hiện cơ chế tạm ứng vốn GPMB theo tiến độ và phương án đền bù được duyệt cho các dự án xây dựng cơ bản, không phụ thuộc mức vốn giao cụ thể của từng dự án, không vượt tổng mức đầu tư của từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổng kế hoạch vốn Thành phố phân bổ cho công tác GPMB trong kế hoạch vốn xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, với trách nhiệm tham mưu nhằm bình ổn giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát để ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng bền vững, đặc biệt nhằm hạn chế tình trạng tăng giá hàng hoá trong dịp Đại lễ, thời gian qua, Sở Tài chính đã thường xuyên thông tin đều đặn, kịp thời những biến động giá cả thị trường 2 ngày/lần, hàng tuần và tháng báo cáo Bộ Tài chính, UBND Thành phố làm cơ sở điều hành nền kinh tế; tham mưu cho Thành phố những giải pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường; chủ trì cùng các ngành có liên quan tăng cường quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thông qua việc thanh tra, kiểm tra khâu lưu thông và sản xuất; kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh giá và Pháp lệnh phí. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Sở Tài chính

đã cùng liên ngành kiểm tra một số mặt hàng tăng giá bất thường, qua đó, đề xuất với Bộ Tài chính cơ chế quản lý nhà nước về giá để công tác quản lý giá đạt hiệu quả cao...

Có thể nói, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính và UBND Thành phố, những chính sách tài chính phù hợp với từng thời kỳ đã được ban hành, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử. Ngành Tài chính nói chung và hệ thống tài chính Thủ đô nói riêng đã huy động các nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH, phân bổ ngân sách hợp lý, đồng thời thực hiện những cải cách quan trọng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của Thủ đô. Trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tài chính, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo: “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, ngành Tài chính phải phát triển theo hướng hiện đại, đủ sức hội nhập quốc tế, tạo ra môi trường ngày càng lành mạnh cho sản xuất kinh doanh. Từ đó, làm cho mỗi người dân được no đủ, giàu có, làm cho tài chính DN lớn lên về quy mô, hiệu quả và tiềm lực tài chính của đất nước cũng ngày càng ổn định, phát triển”. Để thực hiện tốt sự chỉ đạo này của Phó Thủ tướng, tới đây, toàn ngành Tài chính, trong đó có Hà Nội, cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh CCHC, xây dựng Ngành theo hướng minh bạch hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần vào sự thành công của phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2011-2015 mà toàn Ngành vừa phát động.

PV.



**Tiền thuế là của dân,
do dân đóng góp
để phục vụ lợi ích của nhân dân**